

Số: 52/2004/QĐ-UB

Thái Bình, ngày 31 ngày 05 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH
**Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành
Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS.**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

*Căn cứ Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về
phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS;*

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở; thủ trưởng các ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Như điều 2
- Lưu VT, TH

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Bùi Tiến Dũng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH
Thực hiện Nghị quyết 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XVI
về phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS.

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2004/QĐ-UB
ngày 31/5/2004 của UBND tỉnh)*

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 26/4/2004 về phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS. Để thực hiện Nghị quyết trên, UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động với nội dung chủ yếu sau:

I/MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1/ Mục tiêu: Tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS theo quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 10 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Phấn đấu mỗi năm giảm 15% số xã, phường đang có người sử dụng ma túy hiện nay (khoảng 35 xã). Đến năm 2005 phải chặn đứng được tốc độ gia tăng của tệ nạn ma túy, đến năm 2009 phải đưa 100% số người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện ma túy điều trị chữa bệnh và dạy nghề. Đến năm 2010 phấn đấu giảm từ 60 đến 80% số người nghiện ma túy hiện nay. Khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2010 và không tăng sau 2010, giảm tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế-xã hội.

2/ Yêu cầu: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong việc đấu tranh bài trừ tệ nạn ma túy và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. Các cấp, các ngành, đoàn thể phải quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác này. Các cơ quan, đơn vị, trường học từ cấp tỉnh đến cấp xã phải có chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể về công tác phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS ở địa phương, đơn vị mình:

II- NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

A. PHÒNG CHỐNG MA TÚY.

1. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, nhân dân về phòng chống ma túy.

Các cấp, các ngành, đoàn thể cần sử dụng các hình thức, tuyên truyền, sâu rộng trong cán bộ, nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh về tác hại của ma túy và công tác phòng chống ma túy. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân thấy rõ tính chất phức tạp của tệ nạn ma túy hiện nay; làm cho mọi người nhận thức được

hiểm họa của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế - xã hội và an ninh - trật tự, từ đó biết cách phát hiện và phương pháp phòng tránh, ngăn chặn sự xâm nhập của các loại ma túy vào bản thân và gia đình. Tổ chức cho các hộ gia đình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, dòng họ, đặc biệt là những hộ có người buôn bán, tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy ký cam kết “ Không buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy”. Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Luật Phòng chống ma túy và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống ma túy tạo dư luận xã hội quan tâm, lên án mạnh mẽ tội phạm và tệ nghiện ma túy.

Phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống ma túy. Xây dựng các mô hình đơn vị, xã, phường, trường học, thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp an toàn không có tội phạm và tệ nạn ma túy. Tổ chức cho cán bộ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện các biện pháp phòng chống ma túy có hiệu quả ở từng địa bàn, cụm dân cư, đặc biệt là ở các tụ điểm có nhiều đối tượng buôn bán và nghiện ma túy. Lập các hòm tố giác tội phạm buôn bán, tổ chức sử dụng ma túy và phát hiện người sử dụng ma túy. Hướng dẫn quần chúng tích cực theo dõi, phát hiện tố giác những đối tượng liên quan đến ma túy Giúp cho các cơ quan chức năng điều tra, bắt giữ, xử lý bọn tội phạm ma túy. Làm các băng biển khẩu hiệu về phòng chống ma túy tại các ngõ phố, khu dân cư, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đặc biệt ở các tụ điểm phức tạp về ma túy tạo khí thế tấn công, trấn áp tội phạm.

Tiếp tục phát động và nhân rộng phong trào “Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học, phường, xã, dòng họ an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư “xây dựng làng, xã, gia đình, dòng họ văn hoá”.

Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cần tập trung thời lượng thoả đáng để tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác phòng chống ma túy. Động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, phê phán những nơi làm chưa tốt, biểu hiện hữu khuynh, né tránh. Lên án bọn tội phạm ma túy, qua đó nâng cao cảnh giác phòng chống ma túy trong nhân dân. Thực hiện tốt “tháng hành động phòng chống ma túy” hàng năm.

Tổ chức có hiệu quả “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6”. Các huyện, thị xã tổ chức mít tinh tại trung tâm huyện, thị xã và chỉ đạo hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trọng điểm tổ chức mít tinh biểu dương lực lượng quyết tâm đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy.

2-Tăng cường công tác quản lý, giáo dục và tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống ma túy tỉnh thì: 65% số vụ phạm pháp hình sự là do người nghiện ma túy gây ra; trung bình 1 người nghiện nặng còn ở ngoài xã hội, thì mỗi năm họ sẽ rủ rê, lôi kéo thậm chí còn cưỡng bức thêm từ 3 đến 4 người khác sử dụng ma túy làm cho số người nghiện ma túy tăng nhanh; trung bình mỗi năm số người nghiện ma túy ở tỉnh ta tiêu tốn hết từ

38 đến 40 tỷ đồng; 75% số người nhiễm HIV là lây qua đường tiêm chích ma túy; vì vậy cần phải làm tốt công tác cai nghiện ma túy. Cai nghiện ma túy là một trong những giải pháp tích cực và cần thiết để ngăn chặn, hạn chế các hoạt động phạm pháp của họ; hạn chế sự lây lan nghiện ma túy trong công đồng; hạn chế sự tiêu tốn tiền bạc của gia đình và xã hội; hạn chế lây truyền đại dịch HIV/AIDS. Thể hiện tính nhân đạo của xã hội ta, chúng ta coi những người sử dụng ma túy là nạn nhân của tệ nạn xã hội, do vậy xã hội phải có trách nhiệm cứu vớt họ.

Hàng năm, ngành công an chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành mở đợt tổng điều tra, khảo sát số người sử dụng ma túy. Chính quyền các phường, xã, thị trấn tổ chức cho 100% số người nghiện ma túy tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của mình với chính quyền, đồng thời tự đăng ký hình thức cai nghiện. Ngành công an phối hợp với ngành lao động - thương binh xã hội hướng dẫn chính quyền cơ sở phân loại và có kế hoạch tổ chức cai nghiện cụ thể cho từng trường hợp theo Luật Phòng chống ma túy. Ngành y tế tư vấn, hướng dẫn quy trình cai nghiện cho những người tự cai nghiện tại gia đình.

Với những người mới nghiện, chính quyền và lực lượng Công an phường, xã, thị trấn, các trạm y tế quan tâm tư vấn, hướng dẫn tổ chức cho họ cai nghiện tại gia đình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, thị trấn phải phối hợp với các đoàn thể thành viên như Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ có trách nhiệm động viên giúp đỡ họ cai nghiện, đặc biệt là đối với những người trong tổ chức của mình.

Đối với số đã qua cai nghiện tại gia đình và đã được tuyên truyền, giáo dục nhiều lần nhưng vẫn tái nghiện thì chính quyền các xã, phường ra quyết định đưa vào diện quản lý giáo dục tại xã, phường. Những trường hợp vẫn nghiện hút thì lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung từ 1 đến 2 năm theo quy định của Luật Phòng chống ma túy.

Công tác quản lý sau cai nghiện có vị trí đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định giúp cho người nghiện từ bỏ vĩnh viễn ma túy, nên phải được đặc biệt quan tâm; chính quyền các phường, xã, thị trấn và các doanh nghiệp cần quan tâm bố trí, sắp xếp cho người sau cai nghiện có được việc làm, ổn định cuộc sống. Bản thân người nghiện phải quyết tâm dứt bỏ ma túy. Bên cạnh đó môi trường ma túy phải thực sự trong sạch, lành mạnh, không còn đối tượng buôn bán, không còn đối tượng nghiện hút thì người cai nghiện ma túy sẽ không bị tác động, rủ rê, lôi kéo tái nghiện trở lại.

Với số người đã qua cai nghiện tập trung về mà vẫn sử dụng ma túy, thì kiên quyết lập hồ sơ đưa ra truy tố theo Điều 199 của Bộ luật Hình sự về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có kế hoạch bố trí kinh phí cho công tác phòng chống ma túy. Trước hết là kinh phí cho việc hoàn thành xây dựng Trung tâm Cai nghiện của Thị xã, để đến quý II- 2005 sẽ đưa vào cai nghiện đợt đầu cho 600 đối tượng; tiến tới xây dựng Trung tâm Cai nghiện của tỉnh vào đầu năm 2006.

Thành lập Quỹ Phòng chống ma túy theo sự chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an.

3- Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm minh, kịp thời các loại tội phạm ma túy.

Lực lượng Công an tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh phát động phong trào quần chúng, tiến hành các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ để đấu tranh phòng chống ma túy. Tăng cường lực lượng, phương tiện, ưu tiên đầu tư kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy từ tỉnh đến các huyện, thị xã. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh trúng, đánh mạnh triệt phá các đường dây buôn bán vận chuyển ma túy từ tỉnh ngoài vào địa phương. Đấu tranh triệt xoá các địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân vào cuộc- lực lượng Công an làm tham mưu và nòng cốt. Phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tích cực tham gia đấu tranh bài trừ tệ nạn ma túy. Điều tra bắt giữ, xử lý nghiêm minh các đối tượng buôn bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Tăng cường đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng của Bộ Công an, phấn đấu mỗi năm đưa đi từ 100 đến 150 đối tượng. Phát động phong trào quần chúng “dám tuyên chiến với tệ nạn ma túy” góp phần tích cực bài trừ tệ nạn ma túy ở địa phương.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật phải xử lý nghiêm minh, kiên quyết và triệt để với tội phạm ma túy. Tất cả các đối tượng phạm tội ma túy, khi đã xét xử đều đưa đi các trại Trung ương và kiên quyết không giảm án cho số đối tượng này.

B. PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM HIV/AIDS.

1- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác phòng chống HIV/AIDS.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Pháp lệnh Phòng chống HIV/AIDS; các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức; đến từng dòng họ, gia đình và mọi thành viên trong xã hội bằng nhiều hình thức thích hợp, với những nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng, làm thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi của nhân dân về HIV/AIDS.

Nội dung tuyên truyền tránh hù dọa, kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Phải động viên người nhiễm vượt qua mặc cảm để trở thành những người còn có ích cho gia đình và xã hội.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với các cơ quan Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng các chuyên mục giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS đến toàn dân.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên cung cấp các thông tin về HIV/AIDS trên các bản tin nội bộ của Ban.

2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống các tệ nạn xã hội; công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS; đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Cương quyết đấu tranh để loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng. Tuyên truyền giáo dục để con, em Thái Bình khi học tập, lao động xa nhà không mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm. Phát động quần chúng nhân dân đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy.

Thực hiện tốt quy chế chuyên môn và xử lý nhiễm HIV/AIDS. Đảm bảo an toàn trong việc truyền máu và trong các dịch vụ y tế. Mở rộng các dịch vụ tư vấn xét nghiệm tự nguyện miễn phí, dấu tên tại cộng đồng.

Tăng cường sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác tư vấn, chăm sóc và quản lý người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức tốt công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn người nhiễm HIV/AIDS ở các trại tạm giam.

Phát huy hiệu quả của mô hình: tự chăm sóc trong nhóm người nhiễm HIV/AIDS chăm sóc tại nhà, giáo dục đồng đẳng trong cộng đồng người nhiễm. Huy động sự tham gia của người nhiễm và gia đình vào việc chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Quản lý thường xuyên trên 70% người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng.

Tăng cường nguồn nhân lực làm công tác phòng chống HIV/AIDS ở cơ quan thường trực; ổn định cán bộ phòng chống HIV/AIDS ở các địa phương, các ngành; phát triển đội ngũ công tác viên phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở. Về lâu dài cần thành lập trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ phòng chống HIV/AIDS ở tất cả các cấp, các ngành. Đảm bảo cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, các mô hình can thiệp, các hoạt động... trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.

3. Các cấp, các ngành, các đoàn thể trong tỉnh nâng cao trách nhiệm trong Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

3.1. Sở Y tế: là cơ quan thường trực của tỉnh về phòng chống HIV/AIDS, có trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống HIV/AIDS; chủ trì, tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng chống HIV/AIDS trên phạm vi toàn tỉnh. Phối hợp quán triệt việc thực hiện Nghị quyết 10/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 và Chương trình hành động của UBND tỉnh đến từng Đảng viên, cán bộ nhân viên trong ngành. Chủ động triển khai các chiến dịch truyền thông hàng năm. Tổ chức, chỉ đạo và giải quyết các yêu cầu chuyên môn, đảm bảo an toàn, vô trùng trong các dịch vụ y tế, đặc biệt là các dịch vụ có liên quan đến máu. Từng bước tăng cường trang bị kỹ thuật cho các cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời nâng cao

ý thức trách nhiệm và trình độ chuyên môn kỹ thuật của cán bộ y tế trong việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phối hợp với các ngành và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, tham gia bình xét gia đình sức khỏe, gia đình văn hoá, làng, tổ dân phố, khu dân cư sức khỏe, văn hoá.

Thực hiện tốt quy chế chuyên môn về xử lý nhiễm HIV/AIDS. Đảm bảo thực hiện tốt việc giám sát HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng lây nhiễm từ mẹ sang con; Mở rộng các dịch vụ tư vấn xét nghiệm tự nguyện, miễn phí dấu tên tại cộng đồng. Tăng cường phối kết hợp giữa cơ sở y tế công lập và y tế tư nhân trong công tác quản lý, tư vấn và điều trị, chăm sóc người bệnh.

3.2. Công an tỉnh: Chủ trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình và kế hoạch liên ngành về phòng chống và kiểm soát ma túy trên phạm vi toàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan đấu tranh phát hiện, điều tra xử lý, truy tố các tập thể và cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm. Tập trung phân loại đối tượng nghiện ma túy, đối tượng mại dâm để đưa vào cơ sở chữa bệnh theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác quản lý, tư vấn trong trại tạm giam.

3.3. Sở Lao động: Thương binh và Xã hội: Chủ trì, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình và kế hoạch liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức và quản lý công tác chăm sóc, điều trị, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề, việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho những người nghiện ma túy, mại dâm tại cơ sở chữa bệnh, bảo trợ xã hội và tại cộng đồng. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các cơ sở dạy nghề, tạo việc làm cho người nhiễm HIV/AIDS. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng và tổ chức các Trung tâm cai nghiện trong tỉnh.

3.4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai giáo dục phòng chống ma túy, phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho tất cả sinh viên, học sinh ở các cấp. Vận động giáo viên, học sinh tham gia tình nguyện hoạt động ngoại khoá phòng chống HIV/AIDS. Triển khai chương trình giảng dạy phòng chống HIV/AIDS trong các trường học. Phấn đấu để mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên phòng chống HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng .

3.5. Sở Văn hoá Thông tin: Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động bài trừ các văn hoá phẩm độc hại, có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động, bạo lực. Huy động và bổ sung mạng lưới truyền thông đại chúng hiện hành, xây dựng mô hình truyền thông giáo dục qua câu lạc bộ, góc triển lãm. Tăng cường đưa nội dung truyền thông phòng chống HIV/AIDS vào chương trình hoạt động của đội thông tin lưu động tuyên tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn. V/ !/

3.6. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu đề tham mưu, đề xuất với cấp trên có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

3.7. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Tiếp tục nâng cao nhận thức, hành vi cho cán bộ chiến sỹ đặc biệt là các chiến sỹ mới. Phối hợp với ngành y tế tổ chức giám sát trọng điểm cho tân binh.

3.8. Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan trong việc kiểm soát và ngăn chặn việc vận chuyển ma túy trái phép; kiểm soát và ngăn chặn việc buôn bán phụ nữ, trẻ em gái ra nước ngoài hành nghề mại dâm.

3.9. Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh: Chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động về kế hoạch hoá gia đình, quan tâm phụ nữ ở những vùng khó khăn. Tăng cường tuyên truyền về tình yêu, hôn nhân và tình dục an toàn. Tổ chức, quản lý, chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS.

3.10. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình đẩy mạnh công tác thông tin-giáo dục- truyền thông để các cấp các ngành và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ tính chất nguy hại của đại dịch HIV/AIDS. Thường xuyên đưa các tin, bài, trang chuyên đề, phóng sự, phim khoa giáo về phòng chống HIV/AIDS trên hệ thống truyền thông đại chúng trong toàn tỉnh.

3.11. UBND huyện, thị xã: Tiếp tục củng cố ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm theo Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 5/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cho các ngành, các cấp trên địa bàn huyện, thị xã. Chủ tịch UBND huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình lây nhiễm HIV/AIDS ở địa phương.

Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. Tăng cường lồng ghép các hoạt động phòng chống HIV/AIDS với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khác như xoá đói giảm nghèo, dân số, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nếp sống văn hoá và bài trừ tệ nạn xã hội. Tổ chức tốt công tác truyền thông, giáo dục, tư vấn, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn.

3.12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Hội chữ thập đỏ tỉnh: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động các thành viên của tổ chức mình không vi phạm pháp luật về phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

3.13. Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính: Có kế hoạch bố trí kinh phí hàng năm cho công tác phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, tích cực huy động các nguồn lực, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng ngân sách cho công tác này.

Thành lập Quỹ Phòng chống HIV/AIDS theo sự chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương và các tổ chức Quốc tế để triển khai các biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Lãnh đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, nghe báo cáo và có ý kiến chỉ đạo việc phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS, cương quyết không cho tệ nạn ma túy và đại dịch HIV/AIDS phát triển lan rộng ở địa phương.

Đưa công tác phòng chống ma túy và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS vào nội dung các chiến lược, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp và kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

2. Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp, các ngành; các tổ chức xã hội trong tỉnh căn cứ vào Chương trình hành động phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS để xây dựng kế hoạch cụ thể của cấp mình và tổ chức thực hiện.

Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp, các ngành đủ năng lực tham mưu, quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện có hiệu quả

Chương trình. Hoàn thiện qui chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức họp một năm 2 kỳ đánh giá kết quả thực hiện và triển khai các hoạt động trong thời gian tiếp theo.

3. Kiện toàn cơ quan thường trực phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy mại dâm của tỉnh đủ mạnh để tham mưu cho UBND tỉnh trong quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy mại dâm. Cơ quan thường trực cấp tỉnh có ít nhất 4 cán bộ chuyên trách, cấp huyện có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách. Xây dựng và tăng cường hoạt động của mạng lưới tình nguyện viên, cộng tác viên phòng chống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm tại xã, phường, thị trấn.

4. Các ngành, các cấp, các đoàn thể triển khai kế hoạch đưa nội dung giáo dục phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS vào các phong trào, các cuộc vận động quần chúng, các đợt sinh hoạt định kỳ, các loại hình câu lạc bộ. Tích cực đưa công tác thông tin giáo dục truyền thông vào chiều sâu, sử dụng các cách tiếp cận phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Phát triển hoạt động giáo dục đồng đẳng trong thanh thiếu niên, phụ nữ, học sinh, sinh viên. Có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế xã, phường, các cộng tác viên trong việc tiếp cận thuyết phục cộng đồng phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS.

5. Giao cho Công an tỉnh (cơ quan thường trực phòng chống ma túy), sở Lao động Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực phòng chống mại dâm, sở Y tế (cơ quan thường trực phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS) chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo về kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động này của các cấp, các ngành về UBND tỉnh./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Tiến Dũng